



Tulku Ngawang Jigdral Rinpoche

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con xin trân trọng thông báo chương trình hoằng pháp của **Tulku Ngawang Jigdral Rinpoche** tại **Trung Tâm Drikung Dharma Surya - Garchen Quan Âm Tự** vào ngày **Thứ Bảy July 30, 2016** như sau:

- Thuyết giảng chương **“Theo Chân vị Thầy Tâm Linh”** trong tác phẩm nổi tiếng của **Mật Tông Tây Tạng “Lời Vàng Thầy Tôi”**.
- **Lễ Thủy Tịnh**: một nghi lễ cúng dường và thiền quán đặc biệt của Phật Giáo Mật Tông có công năng vi diệu tiêu trừ các chướng ngại trên con đường đạo pháp và trong đời sống hằng ngày. Nhờ đó, tâm thức rộng rang thuần tịnh được hiển lộ tạo điều kiện cho trí tuệ phát sinh.

Tulku Ngawang Jigdral là một vị Rinpoche trẻ có nhiều tài năng, nhiệt huyết, và lòng từ bi bao la, luôn hướng đến chúng sanh như những viên ngọc quý. Là một vị Lạt Ma thuộc giòng Longchen Nyingthig, một nhánh trong truyền thống Cổ Mật Tây Tạng, Rinpoche sinh năm 1982, tại vùng cao nguyên của dân du mục Sherpa dưới rặng núi Hy Mã Lạp Sơn linh thiên hùng vĩ, nơi có rất nhiều huyền thoại về Đức Liên Hoa Sanh Bồ Tát. Năm lên bốn tuổi Rinpoche được công nhận là một Lạt Ma Tái Sinh lần thứ ba của Gomchen Rinpoche, một vị Lạt Ma Du Già ở miền Đông Tây Tạng, nổi tiếng do những thành đạt trong công phu thiền định và nhập thất. Năm lên mười tuổi, gia đình dời về lại tỉnh Solukhumbu Nepal, nơi quê quán của giòng họ và từ đó Rinpoche được nhập chúng tại tu viện Phongmoche Monastery để theo chương trình Phật Học cho Tăng Sinh trẻ tại đó. Năm 1999, Thầy ra trường với điểm cao và được nhập chúng tại Taktse Nyingma Institute, một Phật Học viện nổi tiếng tại Sikkim Ấn Độ, nơi mà Rinpoche tiếp tục học và được trao bằng Thạc Sĩ Phật Học Acharya Certificate vào năm 2008. Sau đó Rinpoche nhập thất vào năm 2010 cho đến đầu năm 2015, và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Kính mong quý Phật Tử có đủ thuận duyên để tham dự khóa lễ đặc biệt này.



Drikung Dharma Surya – Garchen Quan Âm Tự

5300 Ox Road
Fairfax, Virginia 22030

Thứ Bảy July 30, 2016

10 AM: Tác Phẩm "Lời Vàng Thầy Tôi":

❖ **“Theo Chân vị Thầy Tâm Linh”**

12 PM: **Thọ Trai tại Chùa**

2 PM: **Lễ Thủy Tịnh**

*Garchen Quan Âm Tự tri ân mọi
cúng dường của quý vị*

Xin liên Lạc

1. Phương Bùi (703) 623-5492
2. Hạo Tôn (703) 786-4684